

มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย จัดงานวันเฉลิม

ฉลองต้นกล้าอาชีพสู่อาเซียน “สร้างพลังให้เด็กและเยาวชนผ่านการศึกษา ในการจัดการด้านการเงิน”



กรุงเทพฯ ประเทศไทย (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556) – มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยร่วมกับบริษัท มาสเตอร์การ์ดเวิลด์ไวด์จัดงานวันเฉลิมฉลองต้นกล้าอาชีพสู่อาเซียนโดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมงานแสดงผลงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ของผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากโครงการการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจแนวคิดและวิธีบริหารเงินอย่างถูกต้องโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ)



เด็กที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมสร้างรายได้ มีจำนวนทั้งหมด 450 คนจากห้าโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์คือ โรงเรียนวัดหนองปลิง โรงเรียนวัดท่าทอง โรงเรียนวัดท่าซุด โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาล พยุหะคีรีโดยนักเรียนที่เข้าร่วมได้รับความรู้และเครื่องมือในการเปิดกิจการเป็นของตัวเองรวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการเริ่มธุรกิจ อาทิเช่น องค์กรประกอบการตลาดทั้งห้า (ผลิตภัณฑ์ ลูกค้ำ ราคา สถานที่ โปรโมชัน) การคำนวณต้นทุนที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้าและการประเมินผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับในท้ายที่สุด นอกจากนี้เด็กทุกกลุ่มจะนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้กับโครงการของตนเองแล้ว ยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

กิจกรรมในวันงานเฉลิมฉลองต้นกล้าอาชีพสู่อาเซียนมุ่งเน้นไปที่การจัดแสดงผลงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้จากน้องๆในห้าโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งหมด 430 คนโดยมีผู้ร่วมงานคือ

- คุณหวัน แดงทิพย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
- คุณกมลมาลย์ แสงธำรง ศึกษาพิเศษคุณอรุณช บัญโสภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปลิง
- คุณมานิช ห่วงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง
- คุณสุนต์ชิตินสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าซุด
- คุณศรีธนทิพย์ งามมิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์

- คุณบรรณรักษ์ อ่อนมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี

ร่วมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผู้สนใจเข้าชมงานจำนวน 500 คน และคุณครูที่เข้าร่วมในโครงการอีก 80 คน

ภายในวันงานจัดแสดงได้มีโครงการที่ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 49 โครงการแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ขนมหวาน ของแต่งบ้าน เครื่องประดับตกแต่ง โดยเด็กจะเป็นผู้คิดริเริ่มและออกแบบร้านของตนเองจาก เครื่องมือวิเคราะห์การบริหารการเงินที่ได้เรียนรู้ไปนอกจากเด็กทุกคนจะมีกิจกรรมสร้างรายได้เป็นกลุ่มของตัวเอง แล้ว ทุกกิจกรรมภายในงานยังถูกดำเนินการโดยมุ่งเน้นที่เด็กเป็นหลัก เด็กที่เป็นหัวหน้ากลุ่มและคณะกรรมการจะเป็นผู้จัดการดูแลงานทุกอย่างด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายคือ ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายพนักงานต้อนรับ และฝ่ายลงทะเบียน ซึ่งรูปแบบของงานจะถูกออกแบบมาจากตัวของเด็กเองทั้งหมดโดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ เป็นผู้ดูแลแนะนำ

สถาบันการเงินนานาชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชน หรือ Child and Youth Finance International กล่าวว่า*“ในเด็กจำนวนสองพันสองร้อยล้านคนทั้งหมดทั่วโลก มีแค่ยี่สิบสองล้านคน หรือ 1% เท่านั้นที่ได้รับการศึกษาทางการเงินอย่างถูกต้อง”* และด้วยเหตุนี้เองทางมูลนิธิและบริษัทมาสเตอร์การ์ดเวิลด์ไวด์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาการเงินในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องจากตระหนักว่าเรื่องการเงินสำหรับเด็กและเยาวชนมักจะถูกมองข้าม เด็กจำนวนพันล้านคนทั่วโลกใช้ชีวิตอยู่กับความยากจน ซึ่งผลของความยากจนนำไปสู่การศึกษาและการรักษาอนามัยที่ลดน้อยลง ปัญหาเด็กเร่ร่อนและการถูกล่วงละเมิด นอกจากนี้ยังมีเยาวชนจำนวนมากที่เผชิญกับหนี้ก้อนใหญ่เพราะขาดการศึกษาด้านการเงิน พวกเขาสามารถกู้เงินได้ง่ายเกินไปและไม่ตระหนักถึงผลที่ตามมาอย่างถาวร การศึกษาด้านการเงินและการเข้าถึงการเงินจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักเก็บออมและใช้เงินอย่างมีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับ ไรท์ ทู เพลย์

ไรท์ ทู เพลย์ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศแคนาดา มุ่งเน้นการใช้กีฬาและกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาสุขภาพ ทักษะชีวิต และสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ด้อยโอกาส มูลนิธิไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยจัดทะเบียนเมื่อปี 2550 ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในโรงเรียน เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เยาวชนผู้กระทำผิดกฎหมาย รวมถึง เยาวชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในประเทศไทย โดยใช้กีฬาและการเล่นเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวม

เว็บไซต์ www.righttoplay.or.th

เกี่ยวกับมาสเตอร์การ์ด เวิลด์ไวด์

มาสเตอร์การ์ด (NYSE: MA) www.mastercard.com บริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและการชำระเงินระดับโลก
บริหารจัดการระบบชำระเงินที่รวดเร็วที่สุดในโลกเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้บริโภคนักธนาคารเงินพันธมิตร
ทางการค้าหน่วยราชการและภาคธุรกิจในกว่า 210 ประเทศทั่วโลกผลิตภัณฑ์และโซลูชันของมาสเตอร์การ์ดช่วยให้
ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทุกประเภทอาทิการจับจ่ายซื้อของการเดินทางท่องเที่ยวการเปิดธุรกิจและการบริหารการเงิน
ง่ายดายขึ้นปลอดภัยขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นข้อมูลเพิ่มเติมของมาสเตอร์การ์ดสามารถดูได้ที่ทวีตเต
อ์@MasterCardNewsร่วมพูดคุยกันในCashless Conversations Blogหรือลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารต่างๆ จาก
เรา